

WHAUP

ขยายปีกต่างแดน

→→→ อ่านหน้า 5

ทับทูน - WHAUP เร่งทำแผนธุรกิจใหม่ 5 ปี (2561-2565) คาดเสนอบอร์ด พ.ย.นี้ เคาะงบลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ลุยโครงการ SPP อีก 2 โครงการ ขนาด 130 เมกะวัตต์ต่อโครงการ เดินตามแผนปี 2562 มีกำลังการผลิตไฟฟ้าเต็ม 540 เมกะวัตต์ พร้อมศึกษาโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติที่เมียนมา และการจัดทาระบบสายส่งในประเทศเวียดนาม

นายวิเศษ จรุงวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ WHAUP เปิดเผยว่าในเดือนพฤศจิกายนนี้บริษัทจะจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) โครงการ SPP โครงการที่ 4 กำลังการผลิต 130 เมกะวัตต์ ตามแผนทั้งปีที่จะมีการ COD โรงไฟฟ้า SPP 4 โรง กำลังการผลิตโรงละ 130 เมกะวัตต์ ทำให้สิ้นปีบริษัทจะมีกำลังการผลิตไฟฟ้าที่ 480 เมกะวัตต์ ซึ่งปีนี้บริษัทคาดว่าจะลดส่วนกำไรจากธุรกิจไฟฟ้าจะอยู่ที่ 55-60%

นอกจากนี้ บริษัทอยู่ระหว่างจัดทำแผนธุรกิจ 5 ปี (2561-2565) คาดว่าจะเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (บอร์ด) ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ ซึ่งแผนธุรกิจดังกล่าวจะลงทุนโครงการรวมไปถึงโครงการที่บริษัทจะดำเนินการ ซึ่งปีหน้าจะมีโครงการ SPP กำลังการผลิต 130 เมกะวัตต์ จ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ 1 โครงการ และปี 2562 อีก 1 โครงการ นอกจากนี้ยังศึกษาลงทุนโครงการก๊าซธรรมชาติที่ประเทศเมียนมา และการจัดทาระบบสายส่งในประเทศเวียดนาม ซึ่งบริษัทคาดว่าจะในปี 2562 จะมีกำลังการผลิตไฟฟ้าเพิ่มเป็น

WHAUPขยายปีกต่างแดน ชุมลงทุนเมียนมา-เวียดนาม



วิเศษ จรุงวัฒนา

540 เมกะวัตต์ ตามแผน

●รุกโซลาร์รูฟ

พร้อมกันนี้บริษัทยังได้เริ่มโครงการนำร่อง ติดตั้งโซลาร์รูฟบนหลังคาคลังสินค้าของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ WHA ขนาด 1 เมกะวัตต์ โดยคาดว่าจะจ่ายไฟฟ้าได้ในเดือนตุลาคมนี้ ทั้งนี้กลุ่มบริษัทมีพื้นที่หลังคาคลังสินค้ามากกว่า 2 ล้านตารางเมตร ทำให้มีโอกาสที่จะลงทุนติดตั้งได้ถึง 200 เมกะวัตต์ ขณะเดียวกันบริษัทยังได้มอบหมายให้ทีมงานเข้าไปเจรจากับลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมเพื่อที่จะเข้าไปรับงานติดตั้งโซลาร์รูฟบนหลังคาให้แก่ลูกค้า ซึ่งบริษัทมองว่าเป็น

โอกาสทางธุรกิจที่ดี

ส่วนธุรกิจสาธารณูปโภคของบริษัทถือว่ามีการเติบโตที่ดี ประกอบกับปัจจุบันการแข่งขันยังไม่สูงมากนัก โดยปีนี้ตั้งเป้าจะสามารถขายและบริการบำบัดน้ำเสียได้มากกว่า 100 ล้านลูกบาศก์เมตร จากปีก่อนที่มีปริมาณการขายและบริการน้ำที่ 82 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งธุรกิจน้ำบริษัทก็ได้เริ่มดำเนินการจัดทำโครงการนำน้ำเสียมารีไซเคิล คาดว่าจะสามารถจ่ายน้ำได้ในช่วงไตรมาส 1/2561

นายวิเศษ กล่าวต่อว่าหลังจากที่บริษัทเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ธุรกิจของบริษัทได้รับความสนใจจากนักลงทุนจำนวนมาก ทำให้ที่ผ่านมาบริษัทได้มีการเดินทางไปให้ข้อมูลแก่นักลงทุน (โรดโชว์) ที่ประเทศฮ่องกง และคาดว่าจะปีหน้าจะมีการเดินทางไปโรดโชว์ในประเทศแถบเอเชีย เช่น ฮ่องกง สิงคโปร์ ต่อเนื่องเพื่อเป็นการให้ข้อมูลและแนะนำบริษัท

●ขึ้นปี 61 ที่ 8.15 บาท

ด้านบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ระบุถึง WHAUP ว่าคาดว่าจะไปปี 2560 เติบโตต่อเนื่อง คาดปริมาณการขายน้ำทั้งปีอยู่ที่ 100 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยครึ่งปีแรกทำได้แล้ว 50% ของเป้าทั้งปี และราคาเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 2% ส่วนแบ่งกำไร

ครึ่งปีหลังจะเพิ่มขึ้นจากโรงไฟฟ้าที่จะเข้ามาอีก 1 โรง ขนาด 31.3 Equity MW และจาก Gheco-1 ที่กลับมาดำเนินงานเต็มไตรมาส คาดส่วนแบ่งกำไรทั้งปีเป็น 2,102 ล้านบาท โต 118% (รวมกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน)

ส่งให้กำไรสุทธิในครึ่งปีหลังอยู่ที่ 1,235 ล้านบาท รวมทั้งปี 2,208.64 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 500.81% จากปีก่อน (สาเหตุที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญมาจากการที่บริษัทได้รับโอนธุรกิจน้ำเข้ามาจากกลุ่ม WHA ระหว่างปี 59) ส่วนในปี 2561 และ ปี 2562 มีการรับรู้การดำเนินงานของโรงไฟฟ้าเข้ามาอีกปีละ 1 โรง ส่งผลให้ธุรกิจพลังงานยังมีการเติบโตได้ในอีก 2 ปีข้างหน้า

ดังนั้นแนะนำ "ซื้อ" ราคาพื้นฐานปี 2561 ที่ 8.15 บาทต่อหุ้น เนื่องจาก WHAUP มีความมั่นคงของรายได้สูงจากการได้รับสิทธิ์ในการดำเนินธุรกิจสาธารณูปโภคและสิทธิในการเข้าลงทุนก่อนจากกลุ่มเหมราช เป็นเวลา 50 ปี ประกอบกับธุรกิจพลังงาน โรงไฟฟ้ากลับมาดำเนินการผลิตหลังจากการปิดซ่อมบำรุงตามแผนเมื่อปีที่ผ่านมามีแนวโน้มไม่มีการปิดซ่อมบำรุงอีกในอนาคตอันใกล้ ทางฝ่ายประเมินราคาพื้นฐานปี 2561 ของ WHAUP อยู่ที่ 8.15 บาทต่อหุ้น (อ้างอิง DCF ใช้ WACC ที่ 5.86%)